

## ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ไฟเขียวต่างชาติเข้าประเทศไม่ต้องวีซ่า

ข่าวใหญ่ต้อนรับวันรัฐธรรมนูญของไทยในเมืองจิงหนิงไม่พ้นมติคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันของจีนที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติจาก 45 ประเทศที่บินมาต่อเครื่องที่ 2 มหานครสำคัญของจีน ได้แก่ กรุงปักกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เป็นเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง) โดยไม่ต้องมีวีซ่า ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับเพียงกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาต่อเครื่องไปยังประเทศที่ 3 ไม่ครอบคลุมเที่ยวบินที่กลับมายังปักกิ่ง และบังคับใช้ในกลุ่มผู้โดยสารของ 45 ประเทศ อันได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล บรูไน บัลแกเรีย แคนาดา ชิลี ไชปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮอลแลนด์ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เม็กซิโก นิวซีแลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ โรมานี รัสเซีย โสโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน เกาหลีใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐฯ

ข้อมูลของ Airports Council International ระบุว่า สนามบินนานาชาติปักกิ่งเป็นสนามบินที่คับคั่งเป็นอันดับ 2 ของโลก รองรับผู้โดยสารราว 100 ล้านคนต่อปี โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้มีผู้โดยสารมาใช้บริการแล้วถึง 47 ล้านคน ขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของปี มีนักท่องเที่ยวใช้บริการของสนามบินและท่าเรือของเซี่ยงไฮ้เกือบ 12 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ ร้อยละ 44.8 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แน่นอนว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการจัดงานประชุมสัมมนาต่างชาติของจีน การท่องเที่ยวประจำกรุงปักกิ่ง (Beijing Tourism Administration) แถลงผ่านเว็บไซต์ขององค์กรระบุว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และจะช่วยเร่งผลักดันให้ปักกิ่งมีความเป็นเมืองสากลและขยายการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น

“นโยบายนี้นับว่าเป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ เวลาที่เพิ่มขึ้นอีก 24 ชั่วโมงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องใช้เวลามากขึ้นในการชิมซับบรรยากาศที่ชวนหลงใหลและหลากหลายของเซี่ยงไฮ้ ... ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ เดินชมหาดไว่ทาน ซุปปิ้ง หนึ่งในวันที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมย่านธุรกิจ ศูนย์กลางทางการเงิน และใช้เวลามากขึ้นในการท่องเที่ยวเมือง นอกจากนี้ นโยบายใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อสายการบิน บริษัททัวร์

สถานที่จับจ่ายใช้สอย และที่สำคัญที่สุด โรงแรมห้าดาว ซึ่งมีอุปทานส่วนเกินเหลืออยู่” นายจ้าว หวนเหยียน (Zhao Huanyan) นักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบันวิจัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Research Institute) ภายใต้สถาบันด้านสังคมวิทยาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Academy of Social Sciences) กล่าว

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของชาวจีนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราสองหลัก ขณะที่การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเมื่อปีที่ผ่านมากลับลดลง โดยในปี 2554 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเซี่ยงไฮ้มีจำนวน 8.18 ล้านคน ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของงานเวิร์ลเอ็กซ์โป 2553 และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นเป็น 8.25 ล้านคน ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3

อย่างไรก็ดี หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลี่ (China Daily) ได้อ้างคำกล่าวของนายเกา หวด้า (Gao Wada) รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเข้า-ออกเมืองของกรุงปักกิ่งระบุว่า หากผู้โดยสารคนใดที่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (อาทิ เดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนด) โดยจะกลายเป็นบุคคล “ต้องห้าม” ไปตลอดชีวิต

อนึ่ง มติคณะมุขมนตรีดังกล่าวเริ่มจากการประกาศใช้กับกรุงปักกิ่ง อย่างไรก็ดี 4 วันหลังจากนั้น คณะมุขมนตรีก็ออกมติเพิ่มเติมขยายไปรวมถึงนครเซี่ยงไฮ้ด้วย ทั้งนี้ นครเซี่ยงไฮ้ได้เริ่มใช้มาตรการเช่นนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2543 แต่เป็นการกำหนดระยะเวลาให้ผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว (จาก 32 ประเทศ) เดินทางเข้าเมืองและอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเพียง 48 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวเกือบ 3,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.5 เมื่อเทียบกับของปีก่อน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

11 ธันวาคม 2555